



ที่ กษ ๑๐๐๙/ว ๑๙๗๒

กรมส่งเสริมการเกษตร

ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กทม. ๑๐๙๐๐

๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๖

เรื่อง ประกาศกรมส่งเสริมการเกษตร เรื่อง หลักเกณฑ์การคัดเลือกเกษตรกร บุคคลทางการเกษตร และสถาบันเกษตรกรดีเด่นระดับประเทศ

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด

สิ่งที่ส่งมาด้วย ประกาศกรมส่งเสริมการเกษตร ลงวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ เรื่อง หลักเกณฑ์การคัดเลือกเกษตรกร บุคคลทางการเกษตร และสถาบันเกษตรกรดีเด่นระดับประเทศ จำนวน ๑ ชุด

ด้วยกรมส่งเสริมการเกษตร ได้ปรับปรุงหลักเกณฑ์การคัดเลือกเกษตรกร บุคคลทางการเกษตร และสถาบันเกษตรกรดีเด่นระดับประเทศ ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน เพื่อใช้เป็นหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกเกษตรกร บุคคลทางการเกษตร และสถาบันเกษตรกรดีเด่นระดับประเทศในส่วนที่กรมส่งเสริมการเกษตรรับผิดชอบ จำนวน ๗ สาขา/ประเภท ประกอบด้วย เกษตรกรดีเด่นและบุคคลทางการเกษตรดีเด่น ๕ สาขาอาชีพ ได้แก่ สาขาอาชีพทำสวน สาขาอาชีพทำไร่ สาขาอาชีพไร่นาสวนผสม ที่ปรึกษากลุ่มยุวเกษตรกร และสมาชิกกลุ่มยุวเกษตรกร สถาบันเกษตรกรดีเด่น ๒ ประเภท ได้แก่ กลุ่มยุวเกษตรกรและกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร โดยผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นอันดับที่ ๑ ในการคัดเลือกระดับประเทศแต่ละประเภท จะได้รับการเสนอผลงานต่อคณะกรรมการระดับกระทรวง เพื่อพิจารณาเป็นเกษตรกร บุคคลทางการเกษตร และสถาบันเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติต่อไป ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

กรมส่งเสริมการเกษตร ขอเชิญเลิกประกาศกรมส่งเสริมการเกษตร ลงวันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๕ เรื่อง หลักเกณฑ์การคัดเลือกเกษตรกร บุคคลทางการเกษตร และสถาบันเกษตรกรดีเด่นระดับประเทศ และขอส่งประกาศกรมส่งเสริมการเกษตร เรื่อง หลักเกณฑ์การคัดเลือกเกษตรกร บุคคลทางการเกษตร และสถาบันเกษตรกรดีเด่นระดับประเทศ สำหรับใช้ในการคัดเลือกเกษตรกรฯ ดีเด่น ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ทั้งนี้ ขอให้สำนักงานเกษตรจังหวัดดำเนินการคัดเลือกและรายงานผลการคัดเลือกเกษตรกร บุคคลทางการเกษตร และสถาบันเกษตรกรดีเด่น โดยถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การคัดเลือกและขอให้ส่งรายงานผลการคัดเลือกฯ พร้อมเล่มผลงานให้สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่กำกับดูแล ภายในวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๗ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย โดยสามารถดาวน์โหลดได้ตาม QR Code ด้านล่าง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และแจ้งเกษตรกรจังหวัดดำเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณมาก

ขอแสดงความนับถือ

(นายรพีทัศน์ อุ่นจิตตพันธ์)
รองอธิบดี รักษาการแทน
อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร

กองพัฒนาเกษตรกร

โทร. ๐ ๒๕๗๙ ๗๔๔๓

โทรสาร ๐ ๒๕๗๙ ๓๐๐๙

E-mail : farmdev40@gmail.com

